

Nhà cung cấp đồng ý tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy định và quy tắc hiện hành của quốc gia và địa phương trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, bao gồm dịch vụ làm các giấy phép và chứng chỉ khi được yêu cầu. Nhà cung cấp còn đồng ý không gây tổn hại và sẽ bồi thường cho Kimberly-Clark và các công ty con/chi nhánh của Kimberly-Clark đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm phí luật sư hợp lý cần phải trả do các nhà cung cấp hoặc (các) nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Nhà cung cấp không tuân thủ các luật, pháp lệnh, quy định và quy tắc đó.

Nhà cung cấp thừa nhận & đồng ý rằng tất cả thông tin hữu hình và vô hình được tiết lộ, thu thập hoặc phát triển trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này được Kimberly-Clark xem là thông tin bí mật và độc quyền.

Nhà cung cấp đồng ý đảm bảo rằng bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu phụ nào của Nhà cung cấp có truy cập vào bất kỳ phần Thông tin bí mật nào trong quá trình làm việc của họ, đều được thông báo về tính chất bảo mật của thông tin này; rằng bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu phụ nào được chỉ định cung cấp dịch vụ theo Thỏa thuận này sẽ được nhà cung cấp yêu cầu đồng ý và tuyên bố rằng họ sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin bí mật mà họ có thể có được trong quá trình thực hiện công việc cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp đồng ý thông báo cho Kimberly-Clark bằng văn bản về bất kỳ trường hợp nào mà nhà cung cấp biết liên quan đến bất kỳ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức không được ủy quyền có liên quan đến việc sở hữu, sử dụng hoặc biết về bất kỳ phần nào của Thông tin bí mật.

Ngoại trừ trường hợp được quy định tại đây, Nhà cung cấp đồng ý sẽ không sử dụng tên hoặc tham chiếu đến Kimberly-Clark, hoặc tên và tham chiếu đến các công ty con và / hoặc chi nhánh Kimberly-Clark, cho bất kỳ mục đích nào như quảng cáo, tiếp thị hoặc công bố mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: "Yêu cầu báo giá/ gọi thầu này không ràng buộc K-C cam kết với bất kỳ việc gì. Việc ban hành Yêu cầu gọi thầu này không ràng buộc K-C phải chấp nhận bất kỳ báo giá nào của Nhà cung cấp, dù toàn bộ hoặc một phần báo giá, đồng thời cũng như không ràng buộc K-C phải đưa ra bất kỳ lời giải thích hoặc lý do nào khi K-C quyết định chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ một báo giá nào. Mặc dù chi phí là một yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp, nhưng việc chọn nhà cung cấp cuối cùng sẽ được xác định thông qua việc xem xét cẩn thận tất cả các yếu tố định tính và định lượng.

K-C có quyền:

- Thu hồi hoặc chấm dứt Thông báo gọi thầu bất cứ lúc nào mà không cần chịu trách nhiệm.
- Từ chối tất cả báo giá hoặc bất kỳ phần nào của báo giá, hoặc loại bỏ những bất thường trong các báo giá.
- Chấp nhận lựa chọn các phương án không phải là phương án có giá thấp nhất.
- Chọn một nhà cung cấp trong các báo giá nhận được thông qua quá trình gọi thầu, mà không cần thảo luận hoặc đưa ra yêu cầu báo giá cuối cùng có giá tốt nhất.

Các nhà cung cấp phải chịu những rủi ro riêng liên quan khi chào giá. Các nhà cung cấp phải đơn phương chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào trong phản hồi qua lại về báo giá của NCC.

Kimberly-Clark sẽ không bị ràng buộc về mặt pháp lý với bất kỳ nhà cung cấp nào cho đến khi các bên đi đến thỏa thuận chung & chính thức ký kết Hợp đồng.